

XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA GIA ĐÌNH-GIÁO VIÊN

Những Cách Làm Tốt Nhất Dành Cho Gia Đình Khi Sử Dụng Talkingpoints

Hoạt động giao tiếp hiệu quả với giáo viên của con là yếu tố then chốt để hỗ trợ giáo dục và thúc đẩy môi trường học tập tích cực cho con. Dưới đây là 5 cách làm tốt nhất, kèm theo ví dụ để giúp bạn tương tác một cách có ý nghĩa và mang tính xây dựng với các nhà giáo dục của con.

Chủ Động

Hãy liên hệ với giáo viên của con vào đầu năm học để giới thiệu bản thân và thiết lập đường dây liên lạc. Hãy cho họ biết rằng bạn cam kết hỗ trợ quá trình học tập của con. Ví dụ: bạn có thể bắt đầu tin nhắn bằng: "Xin chào (Tên Giáo Viên), tôi là (Tên Bạn), phụ huynh của (Tên Học Sinh). Tôi muốn giới thiệu bản thân và bày tỏ sự mong muốn được hỗ trợ (Tên Học Sinh) trong năm học."

Luôn Tích Cực Và Tôn Trọng

Duy trì giọng điệu tích cực và tôn trọng trong mọi hoạt động giao tiếp. Mọi quan hệ tốt với giáo viên được xây dựng trên sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Ví dụ: bạn có thể bắt đầu tin nhắn bằng: "Cảm ơn vì thầy/cô đã nỗ lực với (Tên Học Sinh). Tôi rất trân trọng mọi việc thầy/cô làm để hỗ trợ quá trình học tập của con."

Trình Bày Cụ Thể

Khi bạn có thắc mắc hoặc mối quan ngại, hãy nói cụ thể về vấn đề đó. Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết, bạn có thể giúp giáo viên hiểu và giải quyết mối quan ngại của bạn một cách hiệu quả hơn. Ví dụ: bạn có thể nói: "Tôi nhận thấy rằng [Tên Học Sinh] gần đây đang gặp khó khăn với bài tập toán về nhà. Thầy/cô có thể cung cấp thêm một số nguồn hỗ trợ hoặc gợi ý những cách chúng tôi có thể giúp con cải thiện ở nhà không?"

Chia Sẻ Thông Tin Quan Trọng

Thông báo cho giáo viên về bất kỳ thay đổi hoặc sự kiện quan trọng nào trong cuộc sống của con mà có thể ảnh hưởng đến hành vi hoặc kết quả học tập của con ở trường. Thông tin này giúp giáo viên hỗ trợ tốt hơn. Bạn có thể bắt đầu tin nhắn như: "Tôi muốn cho thầy/cô biết rằng (Tên Học Sinh) đang trải qua sự thay đổi lớn ở nhà và điều đó có thể ảnh hưởng đến sự tập trung của con trong lớp. Xin hãy để ý đến con và cho tôi biết nếu thầy/cô nhận thấy bất kỳ vấn đề nào."

Theo Sát

Sau khi thảo luận về mối quan ngại hoặc vấn đề với giáo viên, hãy theo dõi để xem mọi việc đang tiến triển như thế nào. Điều này cho thấy rằng bạn đang tham gia và giúp đảm bảo rằng mọi hành động đã thống nhất đều được thực hiện. Bạn có thể bắt đầu tin nhắn tiếp theo bằng: "Xin chào (Tên Giáo Viên), tôi muốn kiểm tra tiến độ của (Tên Học Sinh) về vấn đề chúng ta đã thảo luận tuần trước. Thầy/cô có nhận thấy bất kỳ cải tiến hoặc thay đổi nào không?"